

# Báo chí tạo dấu ấn cho công tác thông tin đối ngoại

15:16 14/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Đồng hành cùng với các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước và nhân dân, công tác thông tin đối ngoại được thực hiện tích cực trên các mặt báo, tạo dấu ấn trong đông đảo quần chúng nhân dân cũng như bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hội nhập. Những tác phẩm báo chí sáng tạo, ngày càng phát triển về cả lượng và chất qua từng năm, được chuyển tải phù hợp với từng đối tượng đã góp phần khiến Giải thưởng về Thông tin đối ngoại ngày một có sức hút, khẳng định thông tin đối ngoại là một trong những trụ cột thông tin quan trọng mà hệ thống báo chí đang đầu tư thực hiện, chuyển tải.**

## Dấu ấn Việt Nam

Ngày 8/8/2018 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 25 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một văn kiện chỉ đạo riêng về đối ngoại đa phương, là một cột mốc quan trọng về tư duy đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Theo đó, Việt Nam phấn đấu dần đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải” trong các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể.



*Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025\_Ảnh: xaydungdang.org.vn*

Từ đó cho đến nay, Chính phủ đã thực hiện đa dạng nhiều hoạt động đối ngoại quốc tế song phương và đa phương, tăng sự hiện diện của đất nước trong các hoạt động quốc tế. Đồng hành cùng các công tác đối ngoại, báo chí đã bám sát với từng hoạt động, từng chuyến đi, các chuyến công du làm việc cùng diễn biến trước, trong và sau cũng như kết quả.

Năm 2022, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và vượt ra ngoài các kịch bản dự báo. Trong đó, tình hình chính trị vẫn leo thang căng thẳng tại các khu vực và giữa các cường quốc, cùng với đó, nền kinh tế thế giới đối diện với những đợt suy thoái nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền được triển khai một cách chủ động, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo điều hành của Nhà nước được thông tin và tuyên truyền nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Các vấn đề thời sự, trọng tâm của đất nước về phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

cao, các thông tin ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân được chú trọng thúc đẩy thông tin.

Cũng trong năm 2022, GDP Việt nam tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2021-2022 do nền kinh tế phục hồi trở lại. Sự phục hồi của Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ kinh tế của thế giới, đồng thời minh chứng cho sự phát triển và nỗ lực trong bối cảnh xây dựng nền hòa bình, ổn định đối với nhà đầu tư. Bức tranh kinh tế Việt Nam được báo chí trong và ngoài nước tích cực thông tin, góp phần tăng thêm sức mạnh cho hoạt động thông tin đối ngoại và sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế.

### **Mang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế**

Tổng kết thành tựu công tác thông tin đối ngoại năm 2022, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, sáng tạo và tạo được hiệu quả thiết thực trong quá trình phát triển của đất nước, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Giải thưởng được phối hợp tổ chức với các cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam.

Những tác phẩm được trao giải là những bài viết xuất sắc, mang đến toàn cảnh hay một góc nhìn ấn tượng về đất nước Việt Nam hiếu khách, thân thiện; Phản ánh chân thực, đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hóa của Việt Nam đến với nhân dân trong nước; Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng mạnh mẽ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc....

Bên cạnh đó, những tác phẩm đặc biệt giới thiệu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên mọi lĩnh vực; những thành tựu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền con người...; vẻ đẹp đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, di sản, tri thức khoa học Việt Nam, lan tỏa hệ giá trị quốc gia, dân tộc, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam; quan điểm, lập trường và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.

Chuyển tải những lĩnh vực đa dạng cho đến mang lại cái nhìn toàn cảnh, báo chí góp phần đưa Việt

Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ đó, xích lại gần nhau hơn trên tất cả các lĩnh vực và tạo sự đồng thuận sâu rộng trên các vấn đề liên quốc gia.

***Khánh Trinh***

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bao-chi-tao-dau-an-cho-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai>